

Phóng viên: Thưa bà, xin bà cho biết thực trạng chính sách BHYT đang được thực hiện tại Thái Bình?

Bà Tạ Thị Hoa: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực tuyên truyền những nội dung của Luật Bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân, qua đó ngày một phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Tính đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 1.584.024 người tham gia BHYT, chiếm 87,26% dân số (trong đó có 463.447 người tham gia BHYT hộ gia đình). Công tác BHYT học sinh, sinh viên tiếp tục đạt kết quả cao, giữ vững vị trí tốp đầu trong toàn quốc về tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 100% số trường và 99,93% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT trực tiếp với 40 cơ sở y tế (14 cơ sở y tế tư nhân; 26 cơ sở công lập); 277 trạm y tế xã, thị trấn (ký hợp đồng KCB BHYT thông qua bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố).

Hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ trả và bảo đảm quyền lợi cho hàng triệu lượt người KCB BHYT, trong đó nhiều bệnh nhân chi phí KCB hàng trăm triệu đồng (có trường hợp bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả trên 2 tỷ đồng). Một số kỹ thuật chuyên môn cao của tuyến trung ương hiện đã được triển khai thành công tại các bệnh

Tiến nhanh tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng, Nhà nước, mang tính cộng đồng trên tinh thần nhiều người cùng đóng góp để chia sẻ cho một số ít người khi gặp rủi ro, bệnh tật. Để hiểu rõ hơn về chính sách BHYT, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với bà Tạ Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Ảnh: HÀ DUNG

viện tuyến tỉnh như: hóa trị, xạ trị, phẫu thuật tim hở, chụp động mạch vành, chụp và nút mạch điều trị u gan, sỏi hóa sỏi thận, nong và đặt stent động mạch vành, phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối, lọc máu liên tục cấp cứu... Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho

người tham gia BHYT được tiếp cận sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, hiện đại, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia BHYT.

Phóng viên: Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHYT. Bà đánh giá

nhận thức của người dân về chính sách này như thế nào, đặc biệt là việc KCB BHYT?

Bà Tạ Thị Hoa: 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức 21 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHYT hộ gia đình cho người nông

dân, lao động tự do tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Thông qua các hội nghị, đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở KCB đã giải đáp nhiều băn khoăn, vướng mắc và thông tin, phổ biến đến người lao động và nhân dân những quy định, chính

sách mới về BHYT. Qua đó, nhân dân đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi tham gia BHYT và tính nhân văn của chính sách BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, số người tham gia BHYT ở cả 2 loại hình bắt buộc và BHYT hộ gia đình tăng nhanh qua từng năm.

Phóng viên: Để tạo thuận lợi cho người dân tới khám và điều trị bằng thẻ BHYT thì thủ tục khi KCB BHYT có cải tiến như thế nào, thưa bà?

Bà Tạ Thị Hoa: Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa quy trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người nằm viện, quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý tốt việc KCB BHYT... bảo đảm quyền lợi của người bệnh và cần đổi mới BHYT. Các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, chất lượng KCB từng bước được nâng cao, tạo điều kiện cho người tham gia BHYT được tiếp cận sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, hiện đại, chi phí lớn kịp thời ngay tại tỉnh không phải lên tuyến trên, giảm chi phí trực tiếp cho gia đình người bệnh.

Ngoài ra, liên ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở KCB, giúp các cơ sở y tế khai thác thông tin, tra cứu thẻ BHYT, lịch sử KCB của người bệnh BHYT và quản lý thông tin trong phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm việc thanh toán chi phí KCB BHYT chính xác, kịp thời; ngăn ngừa hiện tượng lạm dụng quỹ BHYT.

Phóng viên: Bà có thể cho biết những chính sách BHYT mới tác động như thế nào đến người tham gia và các cơ sở y tế?

Bà Tạ Thị Hoa: Đối với người tham gia BHYT, một trong những quy định có tính ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia BHYT liên tục là quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Quy định thông tuyến KCB BHYT (từ ngày 1/1/2016 thông tuyến xã, huyện trên địa bàn tỉnh; từ ngày 1/1/2021 thông tuyến tỉnh khi điều trị nội trú trên phạm vi toàn quốc), tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB, số lượng người dân đi KCB bằng thẻ BHYT ngày càng lớn. Mặt khác, giá viện phí những năm qua tăng liên tục, khi người bệnh mắc bệnh nặng, hiểm nghèo với chi phí điều trị lớn nếu không có BHYT thì chắc chắn sẽ là một gánh nặng đối với gia đình người bệnh. Do đó, người dân dân nâng cao ý thức tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe bản thân "đóng góp khi lành, để dành khi ốm".

Đối với cơ sở y tế, chính sách BHYT mới cũng tác động lớn tới cơ sở y tế; cơ sở KCB tự chủ hơn trong việc điều tiết nguồn kinh phí sử dụng tại đơn vị. Việc quyết toán và ứng kinh phí bảo đảm theo quy định, thuận lợi, kịp thời nên các cơ sở KCB yên tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh BHYT.

Phóng viên: Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh có những giải pháp gì để tạo thuận lợi cho người KCB BHYT cũng như để thực

hiện mục tiêu BHYT toàn dân, thưa bà?

Bà Tạ Thị Hoa: Thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp các ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung phong phú để người dân dễ dàng tiếp cận, hiểu được tính ưu việt của chính sách BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện, từ đó tích cực tham gia. Quán triệt đội ngũ giám định viên nhằm phát triển mở rộng thông tin trong công tác giám định. Kết hợp giám định điện tử, giám định chủ động, giám định chuyên đề, giám định tập trung, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT. Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế, các cơ sở KCB thực hiện hiệu quả dự toán chi KCB BHYT năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội và với các ngành khác trong giám sát, kiểm tra việc tổ chức KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT. Phối hợp với các cơ sở KCB rà soát và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong KCB BHYT, phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT, cũng cố niềm tin của nhân dân vào tính nhân văn của chính sách BHYT, coi đây là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát triển mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới BHYT toàn dân.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

THU HOÀI (thực hiện)

THÁI THỤY

Điểm sáng công tác BHYT hộ gia đình

Những năm gần đây, việc phát triển BHYT nói chung, BHYT hộ gia đình nói riêng được Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy quan tâm chỉ đạo, trở thành một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHYT, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia và thụ hưởng quyền lợi từ chính sách BHYT, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy phát tờ rơi tuyên truyền về BHYT hộ gia đình tại nhà người dân.

Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành công văn giao chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn có các giải pháp, tháo gỡ khó khăn để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao.

Trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện có 2 hệ thống đại lý thu BHYT hộ gia đình: đại lý thu bưu điện và đại lý thu xã, thị trấn với tổng số nhân viên 132 người. Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên tính đến tháng 6/2020, huyện Thái Thụy có 65.879 người tham gia BHYT hộ gia đình,

nâng số người tham gia BHYT trong toàn huyện lên 214.482 người, chiếm 90% dân số. Có được kết quả này là do Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT nói chung và BHYT hộ gia đình nói riêng. 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho trên 1.100 lượt người là nông dân, người lao động tự do tại các xã, thị trấn. Thông qua hội nghị, những băn khoăn, vướng mắc của người dân trong quá trình

tham gia và hưởng quyền lợi BHYT hộ gia đình được tháo gỡ kịp thời. Nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên, từ đó góp phần phát triển mở rộng đối tượng tham gia. Đây mạnh phát triển BHYT hộ gia đình là giải pháp quan trọng tiến tới BHYT toàn dân. Luật Bảo hiểm y tế quy định: "BHYT là hình thức bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện" và quy định về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình bao gồm "toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú", trừ

những thành viên đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác. Điều này giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình, phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân của Đảng và Nhà nước. Nhiều người dân tham gia BHYT đã có cơ hội được điều trị khỏi bệnh, được chia sẻ gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh nặng. Với giá viện phí ngày một tăng cao như hiện nay thì việc tham gia BHYT hộ gia đình là một lựa chọn đúng đắn, hợp lý của người dân với mục đích "đóng góp khi lành, để dành khi ốm", tránh nghèo hóa khi không may gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật.

Từ thực tế triển khai thực hiện và kết quả công tác phát triển BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện thời gian qua, trong những tháng cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh BHYT, củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nhân văn của chính sách BHYT. Qua đó, đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, tạo tiền đề để huyện Thái Thụy triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

LÊ VĂN VỤ

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy

VŨ THƯ

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh có thể BHYT

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách mang lại nhiều lợi ích thiết thực, hỗ trợ tích cực để nhiều người dân, đặc biệt người nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Với nỗ lực và sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tại huyện Vũ Thư, công tác KCB BHYT trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao về chất lượng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của đồng bào người dân.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh có thể BHYT và quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Thư thường xuyên phối hợp với các cơ sở KCB tổ chức KCB cho người có thể BHYT, tiếp tục triển khai và làm tốt công tác kiểm tra, giám định hồ sơ KCB BHYT, các chứng từ liên quan đến việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện chuyển dữ liệu KCB đến hệ thống thông tin giám

định BHYT. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng chi phí KCB BHYT toàn huyện là 17,393 tỷ đồng, chiếm 42,72% dự toán chi phí KCB BHYT năm 2020. Trong đó có 38.887 lượt người KCB ngoại trú với chi phí 9,124 tỷ đồng; 4.129 lượt người KCB nội trú với chi phí 7,463 tỷ đồng; 11.591 lượt người KCB tại trạm y tế xã với chi phí 0,806 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện nghiêm túc quy trình giám định theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định. Theo dõi diễn biến chi phí KCB hàng ngày, tuần, tháng, quý; phân tích dữ liệu về số lượt bệnh nhân và chi phí để nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán. Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên những thay đổi liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ y tế (bàn khám, giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị máy móc phục vụ KCB...). Kiểm

tra chặt chẽ hồ sơ, chứng từ để nghị thanh toán chi phí KCB BHYT: đối chiếu chữ ký người bệnh trên các chứng từ thanh toán, lưu ý các trường hợp thân nhân ký thay người bệnh, trong trường hợp cần thiết phải xác minh tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc để chống lạm dụng trực lợi BHYT. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện còn thường xuyên kiểm tra, rà soát, giám định toàn bộ hồ sơ, những nội dung cần phải giám định theo định hướng từ phần mềm của hệ thống thông tin giám định BHYT, giám định chuyên đề của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh; chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ sở KCB.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ người dân KCB BHYT tại huyện Vũ Thư thời gian qua chiếm hơn 97% tổng số lượt người KCB tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Vì vậy, nâng cao chất lượng KCB BHYT luôn được các cơ sở KCB đặc biệt quan tâm và coi đó là một trong những

nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với việc thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử và kỹ năng giao tiếp; cử cán bộ, y bác sĩ đi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, các cơ sở KCB BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn quốc đến hệ thống giám định BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện giám định tự động trên phần mềm. Cùng với đó Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện thanh toán, quyết toán quỹ KCB BHYT kịp thời, chính xác, giúp người tham gia BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng và thuận tiện.

Song song với đó, Bảo hiểm xã hội huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB, thống nhất trong giám định và thanh toán BHYT; góp phần minh bạch thông tin, bảo đảm quyền lợi của các bên có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT. Theo đó, bệnh nhân có thể BHYT khi đến KCB sẽ được kiểm tra trực tiếp với cơ sở dữ liệu thẻ do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp, tránh được tình trạng lạm dụng thẻ, thẻ giả, hết hạn. Dữ liệu, thông tin liên quan đến KCB được gửi lên cổng thông tin của cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế ngay sau khi bệnh nhân ra viện để có thể quản lý thông tuyến và thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán dựa trên hệ thống thông tin giám định BHYT.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của Bảo hiểm xã hội huyện cùng sự quyết tâm của các cơ sở y tế, công tác KCB BHYT thời gian qua ở huyện Vũ Thư đã có những bước tiến quan trọng, phục vụ tốt hơn và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nhân văn của chính sách BHYT, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

HOÀNG MINH HỮU

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Thư



Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đầu tư trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của đồng bào người dân.